

Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất chăm sóc, phát huy vai trò NCT

(Xem trang 4)



Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho các tập thể xuất sắc.
Ảnh THANH HÀ

“Hôm nay, trong không khí vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT, Ngày NCT Việt Nam (6/6/1941-6/6/2024), tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội thành lập Hội NCT tỉnh đúng vào sinh nhật lần thứ 134 Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Hội NCT và Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh, tôi xin trân trọng gửi đến đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; các đồng chí đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Hội NCT các tỉnh, thành phố bạn; các cụ, các bác; các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Bắc Ninh - Kinh Bắc, vùng đất cổ - giàu truyền thống văn hiến, cách mạng; hội tụ nhiều giá trị trăm tích lịch sử văn hóa; nơi phụng thờ Thủy tổ dân tộc Việt - Kinh Dương Vương; chốn Tổ đình Phật giáo Việt Nam; nơi phát tích Vương triều nhà Lý - triều đại khai mở nền văn minh Đại Việt.

Sau hơn 27 năm tái lập tỉnh, Bắc Ninh, từ một tỉnh nông nghiệp, cơ sở hạ tầng khó khăn, với sự quan tâm tạo điều kiện của Trung ương, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm xây dựng tỉnh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại và từng bước đáp ứng tiêu chí trở thành đô thị loại I, với tỉ lệ đô thị hóa đạt 60,3%. Qua báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay có 10/29 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức; trong đó có nhiều chỉ tiêu được xếp trong top đầu của cả nước

Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất chăm sóc, phát huy vai trò NCT (*)

(Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tại Đại hội thành lập Hội NCT tỉnh ngày 19/5/2024)

(đặc biệt, tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, tỉ lệ kiên cố hóa phòng học và tỉ lệ trạm y tế chuẩn quốc gia đều đạt 100% và đứng thứ nhất).

Đời sống Nhân dân tiếp tục được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm; đặc biệt, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống cũng như chăm sóc sức khỏe, tinh thần đối với NCT (trong đó có nhiều chính sách cao hơn và đi trước so với Trung ương như trợ cấp xã hội hằng tháng; hỗ trợ 100% kinh phí tham gia bảo hiểm y tế...).

Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Với khát vọng phát triển, trong thời gian tới, Bắc Ninh tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tập trung xây dựng hạ tầng đáp ứng tiêu chí đô thị loại I; phát triển sản xuất công nghiệp trên nền tảng sản xuất thông minh, chuyển đổi xanh, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa; phát triển bền vững, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Những kết quả mà tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp to lớn của lớp



Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn phát biểu.

lớp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, của Nhân dân trong tỉnh qua các thời kỳ; trong đó, có sự cống hiến đặc biệt to lớn của lớp NCT tỉnh nhà, là lực lượng quan trọng góp phần tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nguồn lực xã hội, sức mạnh cộng đồng dân cư, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong suốt quá trình xây dựng và gần 40 năm đổi mới đất nước, vai trò, vị trí và sự cống hiến to lớn của lớp NCT Việt Nam ngày càng được chứng minh rõ nét. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tôn trưởng, đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tin nhiệm lớn lao. Phụ lão hồ, Nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, Nhân dân làm theo...”. Dù là trong gia đình hay ngoài cộng đồng, NCT đều thể

hiện được vị thế, vai trò rất tích cực, là chỗ dựa vững chắc, là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức và nỗ lực đóng góp không ngừng nghỉ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với uy tín, kinh nghiệm của mình, NCT thông qua tổ chức Hội đã tham gia tích cực có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đặc biệt đối với tỉnh Bắc Ninh, số hội viên NCT lên tới gần 240 nghìn hội viên, chiếm gần 16,5% dân số toàn tỉnh; trong đó, có nhiều hội viên từng là cán bộ lãnh đạo tỉnh; cán bộ trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước; doanh nghiệp, người có uy tín trong cộng đồng xã hội... BDD Hội NCT tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng tập hợp, đoàn

kết, động viên NCT tham gia các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực; làm tốt vai trò nòng cốt để toàn xã hội chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và NCT; phát huy vai trò của NCT tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mỗi gia đình, dòng họ và toàn xã hội.

Tôi thống nhất cao với Báo cáo kết quả và các ý kiến tham luận tại Đại hội, xin nhấn mạnh thêm một số kết quả nổi bật:

Một là, BDD Hội NCT tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của Trung ương Hội, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác Hội của địa phương, cùng với các cấp Hội, đội ngũ cán bộ, hội viên tích cực triển khai thực hiện toàn diện các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam; đến nay, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI, Hội NCT Việt Nam đề ra.

Hai là, thực hiện tốt vai trò tuyên truyền, giáo dục hội viên NCT nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vị trí, vai trò, sự gương mẫu của NCT đối với gia đình, xã hội; hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, chấp hành và động viên con cháu, gia đình, cộng đồng dân cư tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và quy định của chính

quyền địa phương; tham gia hiệu quả vào các phong trào thi đua, việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Ba là, quan tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; làm tốt vai trò nòng cốt cho toàn xã hội thực hiện hiệu quả việc chăm sóc NCT về mọi mặt; tổ chức nhiều hoạt động, nhất là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo sân chơi bổ ích cho NCT; nổi bật nhất là việc triển khai thực hiện Đề án 1336 của Thủ tướng Chính phủ về "Nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau", được Trung ương Hội đánh giá là một trong những tỉnh dẫn đầu về chất lượng hoạt động của các CLB; thu hút tới 97% NCT tham gia tổ chức Hội.

Đặc biệt, ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 về "Tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam", BDD Hội NCT tỉnh đã sớm tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ đạo triển khai thực hiện (Bắc Ninh là tỉnh có quyết định thành lập Hội cấp tỉnh và cấp huyện sớm nhất toàn quốc; đến ngày 4/5/2024, tất cả các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức xong Đại hội ở cấp huyện bảo đảm đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Hội NCT Việt Nam).

Có thể nói, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần củng cố và nâng cao vị thế của tổ chức Hội NCT, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà. Nhiều tập thể và cá nhân vinh dự được tặng thưởng nhiều Bằng khen và Cờ thi đua của Chính phủ, của Hội NCT Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, tôi ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các cấp Hội và hội viên NCT trong tỉnh đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội NCT cũng còn một số hạn chế mà các đồng chí đã thẳng thắn nhận định, đồng thời đã phân tích nguyên nhân cũng như những bài học kinh nghiệm rút ra như trong báo cáo và các nội dung đại biểu đã tham luận. Tôi đồng tình và đề nghị Đại hội thảo luận nghiêm túc, đề xuất các giải pháp, sớm khắc phục hạn chế, tồn tại.



Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Quyết định thành lập Hội NCT tỉnh.

Đại hội thành lập Hội NCT tỉnh Bắc Ninh diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đang quyết tâm cao, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra ở mức cao nhất. Vì vậy đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng vượt bậc của các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị, trong đó, vai trò của tổ chức Hội và các lớp hội viên NCT trong tỉnh có vị trí hết sức quan trọng.

Trên tinh thần đó, tôi đồng tình với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ 2021-2026 như trong báo cáo đề ra và các phát biểu tham luận của đại biểu tại Đại hội; đặc biệt là phát biểu của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam đã chỉ đạo, nêu rõ một số mục tiêu, nhiệm vụ cho Hội NCT tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới. Tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định:

Thứ nhất, chủ động xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội bảo đảm sát việc, cụ thể, bám sát 6 chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Hội, gửi xin ý kiến Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các tổ chức có liên quan và hội viên góp ý để triển khai thực hiện hiệu quả.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức hơn nữa về vai trò, vị trí của NCT; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (nhất là các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến NCT); động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ và hội viên

NCT quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức; phát huy cao độ vai trò, vị trí, uy tín, kinh nghiệm, bản lĩnh, trách nhiệm của mình; tích cực, chủ động triển khai, thực hiện phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng" đạt kết quả cao nhất, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng quê hương Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh.

Thứ ba, quan tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng tốt hơn việc triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh đối với NCT. Tập hợp, thu hút đông đảo NCT tham gia sinh hoạt, đoàn kết trong tổ chức Hội; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội các cấp, hướng mạnh về cơ sở. Đồng thời tích cực tham gia giám sát phản biện xã hội theo kế hoạch của MTTQ tỉnh, xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thứ tư, tiến hành rà soát lại tất cả các chỉ tiêu cơ bản do Đại hội VI, Hội NCT Việt Nam đề ra; trên cơ sở đó, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, bảo đảm cho tất cả các chỉ tiêu do Đại hội VI, Hội NCT Việt Nam đề ra đều được hoàn thành và hoàn thành vượt mức; đồng thời, kiểm tra, rà soát lại các nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền giao để tổ chức thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Thứ năm, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhất là các hoạt động văn nghệ, thể thao, tạo sân

chơi bổ ích, nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, sức khỏe cho NCT; thực hiện tốt chủ đề "Bắc Ninh chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của NCT", phấn đấu để NCT trên địa bàn tỉnh được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc trong gia đình và xã hội; tiếp tục nhân rộng, quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn.

Tập trung bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với các phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương. Phối hợp với Hội Khuyến học các cấp, động viên con em tích cực học tập nâng cao trình độ, đặc biệt giúp các em có sự phát triển toàn diện "đức, trí, thể, mỹ". Phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Công an tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần cùng chính quyền phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Về những kiến nghị, đề xuất của BDD Hội NCT tỉnh và các cấp Hội, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất giao các Sở, Ban, ngành chức năng tổng hợp, nghiên cứu, sớm tham mưu cho tỉnh xem xét, giải quyết, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất cho việc chăm sóc, phát huy vai trò NCT, cũng như bảo đảm cho các cấp Hội có các điều kiện tốt nhất, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ với mô hình tổ chức mới: Đó là mô hình Hội có đầy đủ các cấp ở địa phương.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch Hội NCT Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Hội luôn quan tâm, dành tình cảm, chỉ đạo hoạt động của Hội NCT tỉnh Bắc Ninh; đặc biệt là ủng hộ và tạo điều kiện để Bắc Ninh tổ chức Đại hội điểm toàn quốc thành lập Hội NCT cấp tỉnh; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương; các bác lãnh đạo Hội/ BDD Hội NCT các tỉnh, thành phố; các cụ, các bác; các vị đại biểu khách quý và toàn thể Đại hội có nhiều sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!".

(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt